

ยินดีต้อนรับ

Zimmer Biomet ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Zimmer Biomet (“ประกาศ”) ฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) (ตามคำจำกัดความเพิ่มเติมด้านล่าง) โดยบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet Holdings, Inc. (รวมเรียกว่า “Zimmer Biomet” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”)

บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet ที่คุณ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ หรือผู้ป่วยของคุณ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย หรือผู้ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี) คือนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ได้รับการพิจารณาในเขตอำนาจศาลบางแห่งว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล) รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อจะอยู่ในภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

โปรดอ่านประกาศฉบับนี้อีกอย่างละเอียด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมตามกฎหมายที่ใช้บังคับและตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้ (เว้นแต่จะเป็นไปตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นโยบายหรือการประกาศฉบับแยกที่มีผลบังคับใช้เหนือกว่า) ในบางกรณี หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณแก่เรา คุณ อาจ จะ ไม่ สามารถ ใช้ งาน ผลิตภัณฑ์ และ บริการ บาง อย่าง ได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเรา จะถือว่าคุณยอมรับประกาศฉบับนี้ หาก你不เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือมีส่วนร่วมกับเรา

หาก คุณ ให้ ข้อมูล ส่วน บุ ค ค ล ของ บุ ค ค ล อื่น ที่ ไม่ ใช้ ตัว คุณ เอง โปรดทราบว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับทั้งหมด ก่อนที่จะให้ข้อมูลนั้นแก่ Zimmer Biomet (รวมถึงการต้องได้รับความยินยอม หากจำเป็นและเป็นข้อกำหนด)

วัตถุประสงค์ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zimmer Biomet อาจเก็บรวบรวมหรือประมวลผล วิธีที่เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจได้รับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผล

ตัวอย่างบางส่วนของกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึง:

- ผ่านทางกิจกรรมและบริการออนไลน์ที่เรานำเสนอ (ผ่านเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา การสำรวจความคิดเห็นผ่านเว็บ จดหมายข่าว แอปพลิเคชัน บริการหรือช่องทาง การส่งข้อความออนไลน์ รวมถึง “การแชท” สดออนไลน์กับบุคคลและปัญญาประดิษฐ์ โซเชียลมีเดีย ศูนย์บริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ SMS/ข้อความ และอื่นๆ) (“บริการออนไลน์”)

- ผ่านทางบัญชีของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ไม่ว่าจะนำเสนอต่อคุณหรือต่อผู้ป่วยโดยตรง หรือผ่านทางแพทย์ โรงพยาบาล การรักษาพยาบาลหรือศูนย์สแกน หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นๆ หากคุณเป็นผู้ป่วย (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ" ซึ่งหมายถึงทั้งการดูแลสุขภาพ สถาบันผู้ให้บริการ องค์กร หรือบริษัท และบุคคลที่เป็นลูกจ้างของหรือทำงานให้กับหรือกับองค์กรดังกล่าว)
- ในกรณีอื่นๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักงาน หรือกิจกรรมของเรา (เช่น งานจัดแสดงสินค้าและการประชุม) ("กิจกรรม") (บริการออนไลน์ งานกิจกรรม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และบริการต่างๆ ของเรา รวมเรียกในประกาศฉบับนี้ว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ")
- เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราดำเนินการในการสรรหาผู้เข้าร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการทดลองทางคลินิกหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบุและการทำสัญญากับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของพวกเขา
- ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การร้องเรียน และการรายงาน
- เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านทางวิชาชีพอื่นๆ
- เมื่อเราดำเนินการจัดหางาน หรือ
- ทุกๆ ที่มีการโพสต์หรืออ้างอิงถึงประกาศฉบับนี้

Zimmer Biomet อาจมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้กับเฉพาะสถานการณ์ เช่น ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ขอบเขตที่คุณได้รับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นที่มีผลบังคับใช้นโยบายหรือประกาศเหล่านั้นจะกำกับควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ ไม่ใช่ฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และผู้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลใดๆ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่มีการบันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือที่เราสามารถเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นโดยตรง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลสุขภาพหรือการรักษา ตามที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจรวมไปถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลทางอ้อม เช่น หมายเลขเฉพาะที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพกำหนดให้กับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ก็ตาม โปรดทราบว่าสำหรับผู้ป่วย ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เรามักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมไปถึงข้อมูลที่ถือว่าละเอียดอ่อนในเขตอำนาจศาลบางแห่ง เช่น ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ชาติพันธุ์หรือต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของคุณ หมายเลขประกันสังคม ใบขับขี่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้รับการระบุด้วยเครื่องหมายรูปหมวก (^) ในแผนภูมิด้านล่าง

ตารางด้านล่างเป็นการสรุปประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระดับสูงที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ หลังข้อสรุประดับสูงดังกล่าวจะมีการเพิ่มรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตลอดจนแหล่งที่มาและผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งในปัจจุบันและในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เขตอำนาจศาลบางแห่งกำหนดให้เราต้องระบุนโยบายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะรวมไว้ที่ด้านล่าง แต่โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่ยอมรับพื้นฐานทางกฎหมายทั้งหมดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Zimmer Biomet บางหมวดหมู่ในแผนภูมิต่อไปนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณ หากลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Zimmer Biomet มีการเปลี่ยนแปลง อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทเพิ่มเติมด้วย

	ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ	อายุ เพศ และลักษณะอื่นๆ	ข้อมูลวิดีโอ เสียง และการบันทึก	ข้อมูลทางเทคนิค	ข้อมูลสุขภาพ	ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน	ข้อมูลวิชาชีพและการศึกษา	ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการออนไลน์ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราและผู้ส่งคำถาม	X^	X^	X	X				X
ผู้ป่วยและผู้ใช้อุปกรณ์การแพทย์	X^	X^	X^	X^	X^	X^		X
ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ	X^	X^	X	X		X^	X^	X
การจ้างงานผู้สมัครและการฝึกงาน	X^	X^		X			X^	X
พันธมิตรธุรกิจและพนักงานตัวแทนและผู้รับจ้าง	X^	X^	X	X		X^	X^	X

ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วน ร่วมในกิจกรรมของ Zimmer Biomet	X^	X^	X	X		X^	X	X
นักวิจัยทางคลินิกและ สมาชิกในทีมนักวิจัย	X^	X^	X	X		X^	X^	X
ผู้สมัครเข้าร่วมการศีกษา ทางวิจัยทางคลินิก	X^	X^	X	X^	X^	X^		X
เด็ก+	X^	X^	X^	X^	X^	X		X

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถือว่ามีผลละเมิดจะกำกับด้วยเครื่องหมาย “^”

+Zimmer Biomet อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zimmer Biomet ในกรณีดังกล่าว Zimmer Biomet จะขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ Zimmer Biomet จะไม่เก็บรวบรวม เก็บรักษา เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนาในกรณีอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงผ่านบริการออนไลน์

ผู้ใช้บริการออนไลน์ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเรา และผู้ส่งคำถาม

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณ (1) เข้าเยี่ยมชม ใช้ ลงทะเบียน และ/หรือมีส่วนร่วมกับการบริการออนไลน์ของเรา (2) สมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือเอกสารข้อมูลหรือการตลาดอื่นๆ ของเรา (3) ส่งคำถามถึงเราทั้งทางออนไลน์ (เช่น ทางอีเมล) หรือออฟไลน์ (เช่น จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร) (4) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล SMS/ข้อความ แชท หรืออื่นๆ (5) กรอกแบบสำรวจหรือแบบสอบถามออนไลน์หรือแบบฟอร์มอื่นๆ และ/หรือ (6) เข้าร่วมกิจกรรม

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:	เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:	เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ</i> <i>เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ คำย่อ และ ตำแหน่ง รูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ นายจ้าง/บริษัท ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัย^ และการตั้งค่าของผู้ใช้ ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข อ ง เ ช น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาในนาม ข อ ง ค ุ ณ เ ช น ผู้ดูแลหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ของคุณ ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น โซเชียลมีเดีย บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด พันธมิตรธุรกิจและบุคคลที่สาม อื่ น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการจ้ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรของคุณ เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณ และปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพหรือการรักษา เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความ 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัท ใน เค รื อ บ ริ ชั ท ส า ข า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ บริษัท/นายจ้างของคุณ บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต สมาชิก ใน ค ร อ บ ค ร ี ว และผู้ดูแล บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันก ร าะ โ ก ง การตรวจจ้

<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนลูกค้า • หมายเลขประจำตัวของบริษัท เช่น หมายเลขบัญชี • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • ภาษาที่ต้องการ • สถานภาพการสมรส • ความพิการ^ • วันเกิด <p>ข้อมูลวิดีโอ เสียง และการบันทึก เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) • ข้อความเสียง • บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริการออนไลน์ของเรา รวมถึงกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล SMS/ข้อความตัวอักษร หรือการแชท <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p>	<p>ค้นหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p>	<p>อ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย ฉั อ โ ก ง หรือผิดกฎหมาย • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อการใช้งานระยะสั้น เป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยภายในและการพัฒนาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 	<p>ปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่เราได้รับร้องขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<p>และการบรรเทาผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมความปลอดภัยและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • ท น า ย ค ว า ม ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของ Zimmer Biomet • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
---	---	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** 		<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อรับประกันคุณภาพและเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเรา • เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์และบริการ • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตามและการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง • เพื่อการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 		
---	--	---	--	--

<p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>		<p>การ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
---	--	--	--	--

ผู้ป่วยและผู้ใช้อุปกรณ์การแพทย์

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยในปัจจุบันหรือผู้ป่วยที่คาดหวังของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เป็นลูกค้าของ Zimmer Biomet และ/หรือเมื่อคุณได้รับหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของ Zimmer Biomet (รวมถึงแอปมือถือ หากมี)

<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u>	<u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u>
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ • คำย่อ และ ตำแหน่ง รูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ • นายจ้าง / บริษัท • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> • จากคุณโดยตรง • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ เช่น ผู้ดูแลหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ • อุปกรณ์ของคุณ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่ คุณ เผยแพร่ เช่น โซเชียลมีเดีย 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการขอเราให้กับคุณ • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา • เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และการให้บริการดูแลสุขภาพหรือการรักษา • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนหรือสิทธิตามกฎหมายของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer Biomet บริษัท ใน เครือ บริษัท สาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

<p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์^ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** 		<p>การดูแลสุขภาพสามารถเปรียบเทียบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบรวมและไม่ระบุตัวตนกับผู้ใช้บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ • เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์และบริการ • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตามและการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม 		
--	--	--	--	--

<p><i>ข้อมูลสุขภาพ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • การระบุพยาธิวิทยา/โรค^ • หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ^ • สาขาที่สนใจในการวิจัยทางการแพทย์^ • วันที่รักษาและผ่าตัด^ • ประวัติการรักษาและข้อมูลการรักษา^ • การประเมินผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงาน (เช่น การตอบแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดูแลรักษาของคุณ)^ • ภาพ DICOM, ภาพเอกซเรย์, การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก และการสแกนทางการแพทย์^ • กิจกรรมของผู้ใช้^ • รายละเอียดความสมบูรณ์ของการบำบัดและการใช้งาน^ • การสื่อสารกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ รวมถึงเสียง วิดีโอ หรือ การ บันทึก อื่น ๆ จากเซสชันสุขภาพทางไกล^ • การแพทย์ ใบบสั่งยา และขนาดยา^ • ค่าสุขภาพที่ใช้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต^ • ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์^ 		<p>รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรมผลิตภัณฑ์และบริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลการประกันสุขภาพและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการชำระค่าบริการการดูแลสุขภาพ^ • สถานะการตั้งครรภ์^ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับข้อมูลสุขภาพของคุณ • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง^ • ภาพและวิดีโอกิจกรรมการบำบัดรักษา^ • หมายเลขประจำตัวคนไข้^ <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^ • การขอเอกสาร • บันทึกการบริการลูกค้า • ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน • เลขที่บัญชีการเงิน^ • ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อ</p>				
---	--	--	--	--

มลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***				
<u>ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ</u> เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เป็นลูกค้าของ Zimmer Biomet ในปัจจุบันหรือในอนาคต ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zimmer Biomet หรือให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของ Zimmer Biomet รวมถึงการใช้พอร์ทัลออนไลน์ของ Zimmer Biomet				
<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u>	<u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u>
<i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ เช่น:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ • คำ ย ก ย อ ง แ ลະ ต ำ แ ห น ึ่ง รูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ • นายจ้าง / บริษัท • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัย^ และการตั้งค่าของผู้ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> • จากคุณโดยตรง • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • น า ย จ ำ ง ข อ ง ค ุ ณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย • ที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม • อุปกรณ์ของคุณ • ข้อมูลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล่องวงจรถัด) 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรของคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยทางการแพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพหรือการรักษา • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออันชอบด้วยกฎหมาย และ เพื่อ อ ส รั ำ ง ใช้หรือแก้ต่างการร้องเรีย 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer Biomet บริษัท ใน เค รื อ บ ริ ช ั ท ส ำ ข ำ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • บริษัท/นายจ้างของคุณ • ผู้ป่วยของคุณ • ข้อมูลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ

<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง • จำนวนลูกค้า • หมายเลขประจำตัวของบริษัท เช่น หมายเลขบัญชี • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • ตัวระบุส่วนบุคคลเฉพาะ • ลายมือชื่อ <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • ภาษาที่ต้องการ • สถานภาพการสมรส • ความพิการ^ • วันเกิด <p><i>ข้อมูลวิดีโอ เสียง และการบันทึก เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) • บันทึกการโทรของคุณกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา • ข้อความเสียง • บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการออนไลน์ของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ เช่น บริษัทโซเซียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • ผู้ป่วยของคุณ • นักวิจัยทางคลินิก และ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย • การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Zimmer Biomet • ตัวแทนขาย • ศูนย์ภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม • เพื่อให้การศึกษาด้านการแพทย์ • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อการใช้งานระยะสั้นเป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • เพื่อการประกันคุณภาพ • สำหรับการวิจัยภายในและการพัฒนา 	<p>และสิทธิตามกฎหมายของเรา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเตรียมการหรือปฏิบัติตามสัญญา • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ • เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุขรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ • เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ • ในกรณีที่เราได้ร้องขอและได้รับความยินยอม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<ul style="list-style-type: none"> • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน การฉ้อโกง การตรวจจับ และการบรรเทาผลกระทบ • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของ Zimmer Biomet • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา • คณะกรรมการจริยธรรม • ผู้ตรวจสอบภายนอก • หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
--	---	---	---	---

<p>ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล SMS/ข้อความ หรือการแชท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพและวิดีโอกิจกรรมการบำบัดรักษาหรือกิจกรรมการฝึกอบรม <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาการเรียกดู และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ 		<p>าเพื่อประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการประกันคุณภาพ • และเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเราที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตาม และการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง • เพื่อการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกร 		
---	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณก็หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^ • การขอเอกสาร • บันทึกการบริการลูกค้า • ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน • เลขที่บัญชีการเงิน^ • ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี^ <p><i>ข้อมูลด้านวิชาชีพและการศึกษา เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ • นายจ้างของ คุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย • สถานที่ทำงาน • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของรัฐ • ทักษะการทำงาน • ประวัติการจ้างงาน • ระดับปริญญาตรี • หนังสือรับรอง 		<p>ม ผลิตภัณฑ์และบริ ก า ร และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ • เพื่อสร้างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเฉพาะของสัลยแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกก่อนการผ่าตัดระหว่างการทำผ่าตัดและหลังการทำผ่าตัดผู้ป่วย และเพื่อให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพสามารถเปรียบเทียบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบรวมและไม่ระบุตัวตนกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก • เพื่อการวางแผนก่อนการผ่าตัด 		
---	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ • การฝึกอบรมเฉพาะทาง • การตอบแบบสำรวจและแบบสอบถาม • ประวัติการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมของเรา • บันทึกความร่วมมือกับ Zimmer Biomet และอื่น ๆ • การให้คำปรึกษาและภารกิจอื่นๆ • ข้อมูลจากการอ้างอิง • การตรวจสอบประวัติ <p><i>ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลทางเทคนิคและการผ่าตัด (ก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของคุณ • วันที่และเวลาที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ • การตั้งค่าของผู้ใช้ • แนวโน้มในการซื้อ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อ</p>				
---	--	--	--	--

มุ่ลส่วนบุคคลอีกตอไปใภยใตักฎหม ายค้มครองข้อมูล***				
--	--	--	--	--

การจ้างงานผู้สมัครและการฝึกงาน

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครหรือเป็นผู้สมัครงานหรือฝึกงานที่ Zimmer Biomet

<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u>	<u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u>
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ</i> <i>เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ คำย่อและตำแหน่งรูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ นายจ้าง/บริษัท ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าของผู้ใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง นายจ้างของ คุณบริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย ข้อมูลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ อุปกรณ์ของคุณ ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรา เพื่อส่งข้อมูลอัปเดตให้กับคุณ รวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานใหม่ เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา ในกรณีที่เราร้องขอและได้รับความยินยอมและ 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัท ใน เครือ บริษัท สาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ข้อมูลอ้างอิงของคุณ บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจจับ

<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขประกันสังคม (SSN)^ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • ภาษาที่ต้องการ • เพศ • สถานภาพการสมรส • ความพิการ^ • เชื้อชาติ^ • วันเกิด <p>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) 	<ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ เช่น บริษัทโซเชียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • พันธมิตรธุรกิจของเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และในการว่าจ้างพนักงานและผู้รับจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมาย • เพื่อการใช้งานระยะสั้นเป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • เพื่อการวิจัยและพัฒนาภายใน เพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง • เพื่อการตลาด โฆษณา และการส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อติดต่อ 	<p>เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต*</p>	<p>และการบรรเทาผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมความปลอดภัยและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือเราในการว่าจ้างและดำเนินการตรวจสอบประวัติ • ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของ Zimmer Biomet • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
--	---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของ ของเรา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลด้านวิชาชีพและการศึกษา เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ • นายจ้างของ คุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย • สถานที่ทำงาน • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของรัฐ • ทัศนคติการทำงาน 		<p>ณเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์และบริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ</p>		
--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ประวัติการจ้างงาน • ระดับปริญญาตรี • หนังสือรับรอง • การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ • การฝึกอบรมเฉพาะทาง • การตอบแบบสำรวจและแบบสอบถาม • ข้อมูลจากการอ้างอิง • การตรวจสอบประวัติ^ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i> ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p><u>พันธมิตรธุรกิจและพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง</u></p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณเป็นพันธมิตรธุรกิจในปัจจุบันหรือในอดีต หรือพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของพันธมิตรธุรกิจของ Zimmer Biomet รวมถึงพันธมิตรด้านการทำงานร่วมกัน ผู้นำทางความคิดที่สำคัญ และผู้ขาย ซัพพลายเออร์ของ Zimmer Biomet</p>				
<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u></p>	<p><u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u></p>	<p><u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u></p>

<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ คำย่อ และ ตำแหน่ง รูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ นายจ้าง/บริษัท ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัย^ และการตั้งค่าของผู้ใช้ จำนวนลูกค้า หมายเลขประจำตัวของบริษัท เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาที่ต้องการ ความพิการ^ วันเกิด <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง นายจ้าง ของ คุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย ข้อมูลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการตรวจสอบประวัติ อุปกรณ์ของคุณ ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ เช่น บริษัทโซเชียลมีเดีย บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด พันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ช่วยเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ นักวิจัยทางคลินิก และ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย ผู้ป่วย 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรของคุณ เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณ และปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และการให้บริการดูแลสุขภาพหรือการรักษา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและผู้ให้บริการแพทย์ เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ ในกรณีที่เรารับรองขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัท ใน เค รี อ บ ริ ช ี ท ส า ข า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วย บริษัท/นายจ้างของคุณ ข้อมูลอ้างอิงของคุณ ตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาต บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจจับ และการบรรเทาผลกระทบ บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมความปลอดภัยและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือเราในการว่าจ้างและดำเนินการตรวจสอบประวัติ ท น า ย ค ว า ม ผู้ ต ร ว จ ส อ บ บ ั ญ ชี และ ที่ ป ร ิ ก ษ า ข อ ง Zimmer Biomet
--	--	--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อการใช้งานระยะสั้น เป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ • เพื่อรับประกันคุณภาพและเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเรา • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตาม และการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อการตลาดโฆษณา และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ 		<ul style="list-style-type: none"> • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา • การขอเอกสาร • บันทึกการบริการลูกค้า • ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน • หมายเลขบัญชีการเงิน • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^ • ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี^ <p><i>ข้อมูลด้านวิชาชีพและการศึกษา เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ • นายจ้าง ขอ ง คุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย • สถานที่ทำงาน • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของรัฐ • ทักษะการทำงาน • ประวัติการจ้างงาน • ระดับปริญญาตรี • หนังสือรับรอง • การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ • การฝึกอบรมเฉพาะทาง • การตอบแบบสำรวจและแบบสอบถาม 		<p>รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรม</p> <p>ผลิตภัณฑ์และบริการ</p> <p>และหัวข้อที่คุณอาจสนใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ประวัติการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมของเรา บันทึกความร่วมมือกับ Zimmer Biomet เช่น การให้คำปรึกษาและการกิจอื่นๆ ข้อมูลจากการอ้างอิง การตรวจสอบประวัติ^ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
--	--	--	--	--

ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ Zimmer Biomet

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพและการศึกษาหรือการประชุมที่เราสนับสนุนหรือจัดขึ้น

<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u>	<u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u>
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ คำย่อ และตำแหน่งรูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ นายจ้างของคุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อลงทะเบียนคุณสำหรับกิจกรรมหรือการประชุมและวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัท ใน เครือ บริษัท สาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

<ul style="list-style-type: none"> • นายจ้าง/บริษัท • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน ^ • ค่าตอบการรักษาความปลอดภัย ^ • และการตั้งค่าของผู้ใช้ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง วั ช โ อ ง เ ช้ น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย • จำนวนลูกค้า • หมายเลขประจำตัวของบริษัท เช่น หมายเลขบัญชี • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • สถานภาพการสมรส • ภาษาที่ต้องการ • ความพิการ ^ • วันเกิด <p><i>ข้อมูลวิดีโอ เสียง และการบันทึก เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ • อุปกรณ์ของคุณ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูล ที่ ค ณ เ ผ ย แ พ ร ์ เ ช้ น บริษัทโซเซียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • พัน ธิ มิ ต ร ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า หรือ บุ ค ค ล ที่ ส ำ ม อื น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรของคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย • ฉ ็ อ โ ก ง ง หรือผิดกฎหมาย • เพื่อการใช้งานระยะ สั้ น เป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และ เพื่อ สร้าง ใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา • เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ • ในกรณีที่เราได้ร้องขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท/นายจ้างของคุณ • บุ ค ค ล ที่ ส ำ ม อื น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจจับ และการบรรเทาผลกระทบ • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • ท น า ย ค ว า ม ผู้ตรวจสอบบัญชี และ ที่ ป ร ึ ก ข า ข อ ง Zimmer Biomet • พันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือเราในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
--	---	--	---	---

<p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ อิง เ ร ้า และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** 		<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์และบริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
--	--	---	--	--

<p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา• หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^• การขอเอกสาร• ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน• เลขที่บัญชีการเงิน^• ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี^ <p><i>ข้อมูลด้านวิชาชีพและการศึกษา เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• ตำแหน่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ• นายจ้าง ขอ ง คุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย• สถานที่ทำงาน• หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI)• หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของรัฐ• ทักษะการทำงาน• ประวัติการจ้างงาน• ระดับปริญญาตรี• หนังสือรับรอง• การฝึกอบรมเฉพาะทาง• การตอบแบบสำรวจและแบบสอบถาม				
--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ประวัติการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมของเรา บันทึกความร่วมมือกับ Zimmer Biomet เช่น การให้คำปรึกษาและภารกิจอื่นๆ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อคือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไป โดยที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
---	--	--	--	--

นักวิจัยทางคลินิกและสมาชิกในทีมนักวิจัย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นนักวิจัยทางคลินิกในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัยสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ Zimmer Biomet ให้การสนับสนุน

<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:</u>	<u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:</u>	<u>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:</u>
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ คำย่อ และตำแหน่งรูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ นายจ้างของคุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย อุปกรณ์ของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับบทบาทของคุณ เพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินการวิจัยทางคลินิก 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

<ul style="list-style-type: none"> • นายจ้าง / บริษัท • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน ^ • ค่าตอบการรักษาความปลอดภัย ^ • และการตั้งค่าของผู้ใช้ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย • จำนวนลูกค้า • หมายเลขประจำตัวของบริษัท เช่น หมายเลขบัญชี • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขประกันสังคม (SSN) ^ <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • ภาษาที่ต้องการ • ความพิการ ^ • วันเกิด <p><i>ข้อมูลภาพ เสียง และการบันทึก เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) • ข้อความเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ • ข้อมูลอ้างอิงของคุณและบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ เช่น บริษัทโซเซียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • พันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ช่วยเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ผู้ป่วย • นักวิจัยทางคลินิกคนอื่นๆ และ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์กรของคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ • เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ • เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ • ในกรณีที่เรารับรองขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัยทางคลินิกคนอื่นๆ และ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย • บริษัท/นายจ้างของคุณ • การอ้างอิงของคุณ • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือเราในการว่าจ้างและดำเนินการตรวจสอบประวัติ • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันกการฉ้อโกง การตรวจจับ และการบรรเทาผลกระทบ • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมความปลอดภัยและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • ท น า ย ค ว า ม ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาของ Zimmer Biomet • ผู้ป่วยและตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
--	---	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการออนไลน์ของเราไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล SMS/ข้อความ หรือการแชท • ภาพและวิดีโอกิจกรรมการบำบัดรักษา <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งวิดีโอที่ดู 		<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการใช้งานระยะสั้น เป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ • เพื่อรับประกันคุณภาพและเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเรา • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตามและการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา 		<p>สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล</p> <ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ช่วยเราในการเลือกผู้วิจัยในการทดลองทางคลินิก • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
--	--	--	--	--

<p>การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเรามา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^ • บันทึกการบริการลูกค้า • ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน • เลขที่บัญชีการเงิน^ • ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ <p><i>ข้อมูลด้านวิชาชีพและการศึกษา เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ • นายจ้างของคุณ บริษัทที่คุณร่วมงานด้วยหรือเจ้านาย • สถานที่ทำงาน • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ (NPI) • หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของรัฐ • ทักษะการทำงาน • ประวัติการจ้างงาน • ระดับปริญญาตรี • หนังสือรับรอง 		<p>ญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
--	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • การฝึกอบรมเฉพาะทาง • การดอบแบบสำรวจและแบบสอบถาม • ประวัติการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมของเรา • บันทึกความร่วมมือกับ Zimmer Biomet เ ชื น การให้คำปรึกษาและภารกิจอื่นๆ • ข้อมูลจากการอ้างอิง • การตรวจสอบประวัติ^ <p><i>ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลทางเทคนิคและการผ่าตัด (ก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด) ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของคุณ • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริกา ร ข อ ง เ ร า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อและ/หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนคือข้อมูลซึ่งลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไปจนทำให้คุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
--	--	--	--	--

ผู้สมัครเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางคลินิก

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือมีความสนใจที่จะเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกหรือไม่ และเมื่อคุณได้รับการระบุว่าเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับการศึกษาระดับคลินิกที่เราให้การสนับสนุน

หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมในการศึกษาทางคลินิกหรือการทดลองทางคลินิก คุณควรได้รับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ไม่ใช่ประกาศฉบับนี้ จะใช้กำกับควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเมื่อคุณได้รับเลือกและเข้าร่วมการศึกษาดังกล่าว

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:	เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:	เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อเช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ • คำย่อและตำแหน่งรูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ • นายจ้าง / บริษัท • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าของผู้ใช้ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น 	<ul style="list-style-type: none"> • จากคุณโดยตรง • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ • อุปกรณ์ของคุณ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ เช่น บริษัทโซเชียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • พันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ช่วยเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณในการเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก และเพื่อพิจารณาความสนใจของคุณในการเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา • เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญาของคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อสร้างใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ • เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer Biomet บริษัทในเครือบริษัทสาขาและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • นักวิจัยทางคลินิกและ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุง

<p>ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • ภาษาที่ต้องการ • สถานภาพการสมรส • ความพิการ^ • เชื้อชาติ^ • วันเกิด <p><i>ข้อมูลภาพ เสียง และการบันทึก เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) • ข้อความเสียง • บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการออนไลน์ของเราไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล SMS/ข้อความ หรือการแชท <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจจะระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ 	<ul style="list-style-type: none"> • นักวิจัยทางคลินิก และ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายจ้อ โ ก ง หรือผิดกฎหมาย • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อการใช้งานระยะสั้นเป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผล 	<p>รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ • ในกรณีที่เราได้ร้องขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<p>งการตลาดหรือการบริหารของเรา</p>
---	--	--	--	------------------------------------

<p>Apple (IDFA) หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID))</p> <ul style="list-style-type: none"> • วันที่และเวลาที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของ ของเรา และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์^ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลสุขภาพ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • การระบุพยาธิวิทยา/โรค^ • สาขาที่สนใจในการวิจัยทางการแพทย์^ • ประวัติการรักษาและข้อมูลการรักษา^ • แพ้ยา^ 		<p>ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> • เพื่อรับประกันคุณภาพและเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเรา • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตามและการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์และบริการ และหัวข้อที่คุณอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ค่าสุขภาพที่ใช้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต^ • สถานะการตั้งครรภ์^ • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง^ <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด^ • การขอเอกสาร • บันทึกการบริการลูกค้า • ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน • เลขที่บัญชีการเงิน^ • ข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อและ/หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนคือข้อมูลซึ่งลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไปจนทำให้คุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
---	--	--	--	--

เด็ก

Zimmer Biomet อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zimmer Biomet ในกรณีดังกล่าว Zimmer Biomet จะขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ Zimmer Biomet จะไม่เก็บรวบรวม เก็บรักษา เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยเจตนาในกรณีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผ่านทางบริการออนไลน์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลด้านล่างนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zimmer Biomet และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายได้ให้ความยินยอมเท่านั้น

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้:	เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จาก:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:	เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ**:
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ</i> <i>เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อและนามสกุลหรือนามแฝงเฉพาะ • คำยอ และตำแหน่งรูปแบบที่อยู่ที่ต้องการ • ที่อยู่อีเมล • รหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้หรือรหัสและรหัสผ่าน^ คำตอบการรักษาความปลอดภัย^ และการตั้งค่าของผู้ใช้ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง เช่น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • จากคุณโดยตรง • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • นักวิจัยทางคลินิกและ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ • อุปกรณ์ของคุณ • ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึงกล้องวงจรปิด) • บุคคลที่สามที่ให้การเข้าถึงข้อมูลที่ คุณ เผยแพร่ เช่น บริษัทโซเชียลมีเดีย • บริษัทที่ทำการวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก เช่น บริษัทวิจัยตลาด • พันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ • เพื่อส่งการอัปเดตถึงคุณ • เพื่อระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณ • เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย • จี โ อ ก ง หรือผิดกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเรา • เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือเพื่อให้การรักษาพยาบาลหรือการรักษา • เพื่อจัดเตรียมหรือดำเนินการตามสัญญากับคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ และ เพื่อ สร้าง ใช้หรือแก้ต่างการร้องเรียนและสิทธิตามกฎหมายของเรา • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer Biomet บริษัท ใน เค รี อ บ ริ ช ั ท ส า ข า และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา • ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ • นักวิจัยทางคลินิกและ/หรือสมาชิกในทีมของนักวิจัย • บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณกำหนดหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันก

<ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • ภาษาที่ต้องการ • ความพิการ^ • เชื้อชาติ^ • วันเกิด <p><i>ข้อมูลภาพ เสียง และการบันทึก เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาพถ่าย • วิดีโอ (รวมถึงผ่านกล้องวงจรปิด) • บันทึกการโทรของคุณกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา • ข้อความเสียง • บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการออนไลน์ของเราไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล SMS/ข้อความ หรือการแชท • ภาพและวิดีโอกิจกรรมการบำบัดรักษา^ <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (ซึ่งอาจระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั่วไปหรือบริษัทของคุณ) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัสโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA)) 	<p>ที่ช่วยเราในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • เพื่อการใช้งานระยะสั้น เป็นการชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร • สำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ • เพื่อรับประกันคุณภาพและเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนของเรา • เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์และบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ • เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือทางสถิติ • ในกรณีที่เราได้ร้องขอและได้รับความยินยอมและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอาจจะกำหนดไว้หรืออนุญาต* 	<p>ารฉ้อโกง การตรวจจับ และการบรรเทาผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บุคคลที่สามที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมความปลอดภัยและโปรแกรมป้องกันการสูญเสียของเรา • ท น า ย ค ว า ม ผู้ ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี และ ที่ ป ร ี ก ษ า ข อ ง Zimmer Biomet • พันธมิตรที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา
---	--	---	---	---

<p>หรือรหัสโฆษณาของ Android (AAID))</p> <ul style="list-style-type: none"> • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน หรือ URL (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนมาถึงและหลังออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมและพฤติกรรมออนไลน์ในขณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการอ้างอิงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง วิดีโอ ที่ ดู การคลิกของคุณบนหน้าเว็บไซต์ของเร • และการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์^ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลสุขภาพ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • การระบุพยาธิวิทยา/โรค^ • หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ^ • สาขาที่สนใจในการวิจัยทางการแพทย์^ • วันที่เข้ารับการรักษา^ • ประวัติการรักษาและข้อมูลการรักษา^ 		<ul style="list-style-type: none"> • ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการติดตามและการรายงานข้อร้องเรียน • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามารถเข้าถึงเพื่อจัดการและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับโปรแกรมผลิตภัณฑ์และบริการ และหัวข้อที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายและกฎระเบียบ 		
--	--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • การประเมินผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงาน (เช่น การตอบแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดูแลรักษาของคุณ)^ • DICOM, เอ็ ก ช้ เ ร ย้ , การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก และการสแกนทางการแพทย์^ • กิจกรรมของผู้ใช้^ • รายละเอียดความสมบูรณ์ของการบำบัดและการใช้งาน^ • การสื่อสารกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ รวมถึงเสียง วิดีโอ หรือ ก า ร บั น ที ก อี น ๑ จากเซสชันสุขภาพทางไกล^ • แพ้ยา^ • ใบสั่งยาและขนาดยา^ • ค่ำ สุข ภาพ ที่ ใ ช้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต^ • ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์^ • ข้อมูลการประกันสุขภาพและข้อมูล อี น ๑ เกี่ยวกับการชำระค่าบริการการดูแลสุขภาพ^ • สถานะการตั้งครรภ์^ • ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับข้อมูลสุขภาพของคุณ • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง^ 				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ภาพและวิดีโอกิจกรรมการบำบัดรักษา^ • หมายเลขประจำตัวคนไข้^ <p><i>ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการเงิน เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าและบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือมีการพิจารณา <p><i>ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน / ไม่ระบุตัวตน</i></p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อและ/หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนคือข้อมูลซึ่งลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกไปจนทำให้คุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
---	--	--	--	--

*ฐานกฎหมายที่ Zimmer Biomet ยึดถือภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ("GDPR") ของสหภาพยุโรป รวมถึงฐานที่ระบุไว้ในมาตรา 6 และ 9 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

**ในสถานการณ์ที่จำกัด ผู้รับอาจรวม (1) ในกรณีของการขาย การโอนสิทธิ์ การควบรวมกิจการ การรวมบัญชี การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการโอนให้กับผู้ซื้อ ผู้รับมอบหมาย หรือผู้รับโอน และ (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ เมื่อได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด

***ซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยการลบตัวระบุออกจากข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามที่กำหนดภายใต้ Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการพิจารณาว่าไม่ระบุตัวตน เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นจากข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนี้ และหากเราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เราจะกำหนดให้พวกเขาไม่พยายามระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นจากข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อาจจัดทำโดยคุณหรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงที่อยู่ IP ของคุณและ/หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เช่น ลองจิจูด ละติจูด เมือง รัฐ และ/หรือรหัสไปรษณีย์)

การขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อให้บริการที่มีคุณค่าแก่เรา เช่น การตรวจจับและการรายงานการฉ้อโกง การวิเคราะห์ และบริการโฆษณา รวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริบท ซึ่งอาจรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่คุณอาจรับชมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และโรค การรักษา ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ค้นหาหรือดูเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ข้อความค้นหา หรือการมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กิจกรรมเหล่านี้อาจถือเป็น "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ภายใต้กฎหมายบางฉบับ หากต้องการยกเลิกการขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านล่างภายใต้หัวข้อ "สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"

การตลาด คุณก็ และการวิเคราะห์

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงด้วยความยินยอมของคุณตามความจำเป็น เราอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้:

- เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อติดต่อคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราหรือไม่หรือส่งอีเมลการตลาดถึงคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดหรือส่งเสริมการขายใดๆ ได้ หากต้องยกเลิกการสมัครดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ websupport@zimmerbiomet.com หรือใช้กลไกยกเลิกการสมัครที่น่าเสนอในอีเมลการตลาดของเราหรือการสื่อสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าหากคุณได้ร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไปแล้ว ณ ขณะที่คุณตัดสินใจจะเพิกถอนความยินยอมเรื่องดังกล่าวอาจจะเลยระยะเวลาไปแล้วเป็นเวลาสั้นๆ ก่อนที่เราจะอัปเดตการตั้งค่าของคุณและรับรองว่าเราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณ
- เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านทางคุณก็ และ เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อนำเสนอฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจดจำคุณผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดดูที่ [นโยบายที่ในและติดต่อลูกค้า](#)

จะเป็นไปด้วยความชอบธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือได้รับความยินยอมหากจำเป็น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้รวมถึงการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการระบุแนวโน้ม การพัฒนา หรือ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของ เรา มอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ส่งผลต่อการควบคุมความปลอดภัยบางประการ และการระบุโฆษณาและข้อเสนอที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อที่เราจะได้แสดงให้คุณเห็นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

- เราอาจแสดงโฆษณาต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณโดยพิจารณาจากกิจกรรมของคุณในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ของ เรา หรือ บน เว็บไซต์ หรือ ทรัพย์สินดิจิทัลอื่น ๆ โฆษณาดังกล่าวอาจแสดงต่อคุณเห็นในขณะที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือในขณะที่คุณกำลังใช้บริการออนไลน์ของผู้อื่น เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยใช้ และอนุญาตให้บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทโซเซียลมีเดีย) ใช้คุกกี้, eTags, พิกเซล, เว็บบีคอน และ เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เช่น Google Analytics เพื่อติดตามกิจกรรมของคุณในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือในขณะที่ใช้บริการออนไลน์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้และวิธีในการจัดการหรือยกเลิกกิจกรรมเหล่านี้ โปรดดูที่ [ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้](#) ของเรา หรือติดต่อเรา
- เราอาจนำเสนอข้อเสนอต่อคุณตามกิจกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Zimmer Biomet ที่ไม่ได้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ (เช่น ข้อเสนอระดับภูมิภาคตามสถานที่ตั้งสำนักงานของคุณที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ)
- นอกจากนี้เรายังทำการวิเคราะห์ทางสถิติของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อปรับปรุงการทำงาน เนื้อหา การออกแบบ และการนำทางของผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณอาจสามารถเลือกไม่รับหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในการรับโฆษณาที่ปรับสำหรับเฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์จากบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ได้ตามความเหมาะสม โดยไปที่ <http://optout.networkadvertising.org/?c=1> หรือเข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance โดยไปที่ <http://www.aboutads.info/>

คุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่เรานำเสนอฟอรัมสาธารณะหรือกลุ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เช่น ฟีดข่าว บล็อก กระดานข้อความ หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน ("คุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์") โปสต์หรือความคิดเห็นที่คุณทำอาจเป็นแบบสาธารณะและผู้อื่นสามารถเข้าชมได้ คุณควรใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากรายการเหล่านี้เป็นการโพสต์สาธารณะ

คุณจึงไม่ควรคาดหวังถึงความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับในเนื้อหาที่คุณส่งไปยังคุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณผ่านคุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านคุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออก เพื่อที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตน และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

บุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหา (หรือผู้ประมวลผลผล) ที่ดำเนินการในนามของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดให้พวกเขารักษาความลับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแก่เราเท่านั้น และในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจนหรือตามที่กฎหมาย กฎ และกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด

การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการดูแลสภาพและที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น นายหน้าข้อมูล

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ที่ Zimmer Biomet ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน เช่น Facebook และ Twitter ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ใดๆ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ คุณควรตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ อย่างรอบคอบ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมได้และไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม

การปกป้องข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ Zimmer Biomet ได้ใช้มาตรการป้องกันทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้งานโดยมิชอบ การเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมายและแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในกรณีของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ นอกจากนี้ คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่าน หมายเลขประจำตัว หรือ หมายเลขประจำตัว หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจได้รับสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณพักอาศัย:

- เพื่อใช้สิทธิที่อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ “การขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ข้างต้น
- เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และอย่างไร
- เพื่อขอเข้าถึงและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรอื่นโดยตรง (ในบางพื้นที่จะเรียกว่า สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) (รวมถึงมาตรา 15 และ 20 ภายใต้ GDPR)
- เพื่อขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงมาตรา 16 ภายใต้ GDPR)
- เพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงมาตรา 17 ภายใต้ GDPR)
- เพื่อขอให้เราจำกัดหรือบล็อกหรือคัดค้านหรือยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ (รวมถึงมาตรา 18, 21 และ 22 ภายใต้ GDPR) หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ (รวมถึงมาตรา 7 ภายใต้ GDPR)
- เพื่ออุทธรณ์การปฏิเสธค่าขอ และ
- เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดอุทธรณ์การปฏิเสธค่าขอข้อใดข้อหนึ่งของคุณ หรือส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งค่าขอโดยใช้ [แบบฟอร์มค่าขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว](mailto:privacy.nam@zimmerbiomet.com) ส่งอีเมลไปที่ privacy.nam@zimmerbiomet.com หรือสำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โทรหาเราที่หมายเลข 1-844-922-2721 หรือคุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศที่คุณอยู่อาศัยได้ในภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

Zimmer Biomet จะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แม้ว่าเราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างให้กับคุณได้ต่อไป หรืออาจส่งผลกระทบต่อวิธีที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณได้

โปรดทราบว่าหลังจากได้รับคำขอของคุณ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณ และอาจปฏิเสธคำขอของคุณหากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสถานะของคุณได้ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้สิทธิ์เหล่านี้แก่คุณได้ในบางกรณี เช่น หากเรามีข้อกำหนดตามกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้เราทำเช่นนั้น

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเราจัดการให้ยังเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระดับข้อพิพาทซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ <https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลอื่น รวมถึงผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของพวกเขา เราอาจดำเนินการดังกล่าวตามคำขอของพวกเขาและอยู่ภายใต้คำแนะนำของพวกเขา ในกรณีดังกล่าว เราไม่สามารถควบคุมแนวปฏิบัติและกระบวนการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งถึงเราโดยตรงหรือเราอาจสามารถติดต่อพวกเขาในนามของคุณได้ เราอาจจำเป็นต้องขอให้คุณติดต่อพวกเขาโดยตรง หรือเราอาจสามารถติดต่อพวกเขาในนามของคุณได้ หากเราต้องการให้คุณติดต่อพวกเขาโดยตรง เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนประเทศ

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลอาจถูกถ่ายโอนและดูแลรักษาในสหรัฐอเมริกา จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของคุณ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ให้ความคุ้มครองเท่ากับกฎหมายในเขตพื้นที่ของคุณ ซึ่งรวมไปถึงสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zimmer Biomet อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล Zimmer Biomet ได้กำหนดกลไกการถ่ายโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายและการป้องกันที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการ เพื่อกำหนดให้พวกเขานำเอามาตรฐานที่สร้างความมั่นใจถึงระดับการปกป้องข้อมูลที่เทียบเท่ากับของเรามาใช้

แนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Zimmer Biomet ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สอดคล้องกับระบบกฎหมายความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดนของ APEC ระบบ APEC CBPR กำหนดกรอบการทำงานสำหรับองค์กรต่างๆ

เพื่อรับรองการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนระหว่างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานของ APEC ได้ที่: www.cbprs.org

คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะการรับรอง/การตรวจสอบยืนยันของเรา

หมายเหตุพิเศษสำหรับบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

หากคุณพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ส่วนต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับคุณด้วย:

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

Zimmer Biomet อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet Holdings, Inc. ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจนำไปใช้ร่วมกัน: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน "ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ แหล่งที่มาและผู้รับ" กลุ่มผู้ใช้ร่วม: Zimmer Biomet Holdings, Inc. และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (โปรดดูที่ภาคผนวก 1 สำหรับรายชื่อเฉพาะของบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ) วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้ร่วม: วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน "ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และผู้รับ" ฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: Zimmer Biomet Holdings, Inc.

การได้มาซึ่งข้อมูลที่อ้างอิงถึงบุคคลได้:

Zimmer Biomet อาจได้รับข้อมูลที่อ้างอิงถึงบุคคลได้ (เช่น ประวัติการเรียกดู ประวัติการซื้อ ประวัติการใช้บริการ ระบบปฏิบัติการและข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ ID คุกกี้ ตัวระบุโฆษณา ที่อยู่ IP และตัวระบุออนไลน์อื่นๆ) ที่เป็นการได้รับจากบริษัทอื่น เช่น บริษัทโฆษณา บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น บริษัท DMP ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zimmer Biomet ครอบครองอยู่แล้ว และใช้ข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ใน "ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ แหล่งที่มา และผู้รับ"

หมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่

วิธีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ รวมไปถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การส่งผ่าน การจัดหา การเปิดเผย และการลบ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจีน (PIPL)

ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณและผลกระทบที่มีต่อสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณที่อธิบายไว้ในที่นี่มีความจำเป็นสำหรับ:

- การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในแต่ละกรณีที่แตกต่างกัน
- ดำเนินการลงบัญชี การตรวจสอบบัญชี การสอบสวนภายใน และการตรวจสอบภายในอื่นๆ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย และนโยบายภายในที่ใช้บังคับทั้งหมด และ
- หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ของประกาศฉบับนี้ สิทธิเหล่านี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งรวมถึงการจัดทำ การดำเนินการ หรือการแก้ต่าง ข้อร้องเรียนตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณจะถูกจำกัดให้อยู่ในระดับต่ำสุดตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และจะอยู่ภายใต้มาตรการทางกายภาพ เทคนิค และองค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลพิเศษตาม PIPL และกฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลของจีนอื่นๆ ที่ใช้บังคับ

Zimmer

Biomet

ได้ทำการประเมินความปลอดภัยที่จำเป็นและการประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวสำหรับการถ่ายโอนข้ามพรมแดนสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามกฎหมายและกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลของจีนที่เกี่ยวข้อง

กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

Zimmer Biomet Holdings, Inc. นอกเหนือจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ยกเว้น CD Laboratories, Inc. เป็นไปตามกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. DPF) ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และสวิส-สหรัฐอเมริกา กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิส-สหรัฐอเมริกา DPF) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

Zimmer

Biomet

ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการว่าปฏิบัติตามหลักการกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (หลักการ EU-U.S. DPF) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปโดยอาศัย EU-U.S. DPF และจากสหราชอาณาจักร

(และยิบรอลตาร์) โดยอาศัยการขยายเวลาของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF Zimmer Biomet ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าปฏิบัติตามสวิส-สหรัฐอเมริกา หลักการกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิส-สหรัฐอเมริกา หลักการ DPF) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัยสวิส-สหรัฐอเมริกา กปปส. หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการ EU-U.S. DPF, ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ/หรือ Swiss-U.S. หลักการ DPF หลักการจะควบคุม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม DPF และดูการรับรองของเราโปรดไปที่ <https://www.dataprivacyframework.gov/>

โอนต่อไปยังบุคคลที่สาม

Zimmer Biomet จะยังคงต้องรับผิดชอบภายใต้หลักการ DPF หากตัวแทนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ DPF เว้นแต่ Zimmer Biomet จะพิสูจน์ได้ว่าจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

การไต่เบี่ยง การบังคับใช้ และความรับผิดชอบ

สอดคล้องกับ EU-U.S. DPF, ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF, Zimmer Biomet มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิสที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้รับโดยอาศัย EU-U.S. DPF และส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และสวิส-สหรัฐอเมริกา DPF ควรติดต่อ Zimmer Biomet ที่: privacy.nam@zimmerbiomet.com

สอดคล้องกับ EU-U.S. DPF, ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF, Zimmer Biomet มุ่งมั่นที่จะอ้างถึงข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้รับโดยอาศัย EU-U.S. DPF, ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรไปยัง EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ถึง JAMS ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ได้รับการตอบรับอย่างทันที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักการ DPF ของคุณจากเรา หรือหากเราไม่ได้จัดการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF ของคุณเพื่อความพึงพอใจของคุณ โปรดไปที่ <https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน บริการของ JAMS มีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ

บุคคลอาจ, ภายใต้เงื่อนไขบางประการ, เรียกใช้อินญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DPF ที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไก DPF ข้างต้น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: <https://www.dataprivacyframework.gov/framework-article/ANNEX-I-introduction>.

คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐมีอำนาจเหนือการปฏิบัติตามกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. (EU-U.S. DPF) ของสหราชอาณาจักร และ Swiss-US กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (สวิส-สหรัฐอเมริกา ดีพีเอฟ).

อีเมลการตลาดและการส่งเสริมการขาย

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดหรือส่งเสริมการขายใดๆ ได้ หากต้องยกเลิกการสมัครดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ websupport@zimmerbiomet.com หรือใช้กลไกยกเลิกการสมัครที่นำเสนอในอีเมลการตลาดของเราหรือการสื่อสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าหากคุณสามารถร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไปแล้ว ณ ขณะที่คุณตัดสินใจจะเพิกถอนความยินยอม เรื่องดังกล่าวอาจจะเลยระยะเวลาไปแล้วเป็นเวลาสั้นๆ ก่อนที่เราจะอัปเดตการตั้งค่าของคุณและรับรองว่าเราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด

โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูล และตามที่เราจะระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นหรือเป็นข้อกำหนด หากเป็นไปได้ เรามีเป้าหมายที่จะลบการระบุตัวตนหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่อาจระบุตัวคุณออกจากบันทึกที่เราอาจต้องเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาของเราประกอบด้วย: (1) ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ (2) มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และ (3) ไม่ว่าการเก็บรักษาจะได้รับการพิจารณาว่ามีความจำเป็นสำหรับ Zimmer Biomet เนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด การดำเนินคดี หรือภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ หรือไม่ Zimmer Biomet ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยคำนึงถึงภาระผูกพันในการดำเนินคดี กฎหมาย หรือกฎระเบียบเหล่านี้

หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกา

หากคุณเป็นผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าประกาศฉบับนี้จะแตกต่างไปจากประกาศ HIPAA เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณใช้และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่เก็บรวบรวมตลอดจนแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ Zimmer Biomet เก็บรวบรวมใช้

และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในนามของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณตามประกาศ HIPAA ของแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่อัปเดตครั้งล่าสุดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เราอาจมีการแก้ไขประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบประกาศฉบับนี้เป็นระยะๆ การที่คุณยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับเราและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราภายใต้ประกาศฉบับนี้อย่างต่อเนื่องจะถือเป็นการทำข้อตกลงของคุณต่อประกาศฉบับนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ รวมถึงวิธีเข้าถึงประกาศฉบับนี้ในรูปแบบอื่น หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน "ข้อมูลการปกป้อง" โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy.nam@zimmerbiomet.com หรือส่งจดหมายถึงเราที่ Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708

สำหรับรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมในประเทศที่คุณอยู่อาศัย โปรดดูที่ภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

อัปเดต: มีนาคม 2024

ภาคผนวก 1 – รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล หรือการใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเทศ	ชื่อ	ที่อยู่	ที่อยู่อีเมล
ออสเตรเลีย	Zimmer Biomet Pty Ltd	Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, NSW, 2085, Australia	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ออสเตรีย	Zimmer Biomet Austria GmbH	Euro Plaza, Lehrbachgasse 13, 1120 Wien, Austria	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เบลเยียม	Zimmer Biomet BV	Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 Diegem, Belgium	privacy.emea@zimmerbiomet.com
บราซิล	WM World Medical Importacao e Exportacao Ltda.	Rua Do Rezende 189, Rio De Janeiro- RJ, 20230 -050 Brazil	privacy.nam@zimmerbiomet.com
บราซิล	Zimmer Biomet Brasil Ltda.	Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brazil	privacy.nam@zimmerbiomet.com
แคนาดา	ORTHOSoft ULC	75 Rue Queen #3300, Montreal, QC QC H3C, Canada	privacy.nam@zimmerbiomet.com
แคนาดา	Zimmer Biomet Canada, Inc.	2323 Argentia Road, Mississauga, ON L5N 5N3, Canada	privacy.nam@zimmerbiomet.com
ชิลี	Biomet Chile S.A.	Av. Santa Clara, 085, piso 7, Huechuraba, Santiago, Chile	privacy.nam@zimmerbiomet.com
จีน	Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.	Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, People’s Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.	No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, People’s Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com

จีน	Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd	Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.	980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zimmer (Shanghai) Medical International Trading Co.	1/F, 129 North Fute Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200131, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zimmer (Shanghai) Medical International Trading Co., Ltd Beijing Branch	Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui Building, No. 26 North Road, East 3rd Ring, Chao Yang District Beijing, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
โคลอมเบีย	Zimmer Biomet Colombia S.A.S	Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, Bogota D.C., Colombia	privacy.nam@zimmerbiomet.com
คอสตาริกา	Zimmer Biomet Centroamérica SA	Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, piso 3, San José, Costa Rica	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สาธารณรัฐเช็ก	Zimmer Czech, s.r.o.	Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Czech Republic	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เดนมาร์ก	Zimmer Biomet Denmark ApS	Herstedvang 12, 2620 Albertslund, Denmark	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฟินแลนด์	Zimmer Biomet Finland Oy	Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Biomet France Sàrl	Plateau de Lautagne, 26000 Valence, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	MedTech SA	432 rue du Rajol, 34130 Maugio, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Neosteo SAS	Mallève 2, 1 boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Zimmer Biomet France SAS	70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com

ฝรั่งเศส	Zimmer France Manufacturing	127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Biomet Deutschland GmbH	Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Zimmer Biomet Deutschland GmbH	Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Zimmer International Logistics GmbH	Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com
กรีซ	ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING AND INDUSTRIAL SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL GOODS	Parnithos 44, 14452 Metamorphosi, Greece	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฮ่องกง	Zimmer Asia (HK) Limited	Unit 807-811, 8/F, Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong	privacy.apac@zimmerbiomet.com
อินเดีย	Zimmer India Pvt Ltd	Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 6, 6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon – 122016, Haryana, India	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ไอร์แลนด์	Zimmer Orthopedics Manufacturing Ltd.	Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
อิตาลี	Zimmer Biomet Italia S.r.l.	Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE (MI), Italy	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ญี่ปุ่น	Zimmer Biomet G.K.	11-1, Shibakoen 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan	privacy.apac@zimmerbiomet.com
มาเลเซีย	Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd	Menara Symphony, 01-18, 18th Floor, No 5 Jalan Prof. Khoo Kay	privacy.apac@zimmerbiomet.com

		Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	
เม็กซิโก	Biomet Mexico S.A. de C.V.	Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Mexico	privacy.nam@zimmerbiomet.com
เนเธอร์แลนด์	Biomet Global Supply Chain Center B.V.	Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, The Netherlands	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เนเธอร์แลนด์	Zimmer Biomet Nederland B.V.	Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht, The Netherlands	privacy.emea@zimmerbiomet.com
นิวซีแลนด์	OSSIS Corporation	Unit 7, 2 Barry Hogan Place, Riccarton, Christchurch 8041, New Zealand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
นิวซีแลนด์	Zimmer Biomet New Zealand Company	C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, New Zealand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
นอร์เวย์	Zimmer Biomet Norway AS	Luhrtoppen 2, 1470 LØRENSKOG, Norway	privacy.emea@zimmerbiomet.com
โปแลนด์	Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.	Ul. Domaniewska 50 (Tulipan Hause) 02-672 Warszawa, Poland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
โปรตุเกส	Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda	Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugal	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เปอร์โตริโก	Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.	Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, PR 00969-3454, Puerto Rico	privacy.nam@zimmerbiomet.com
โรมาเนีย	Zimmer Biomet Romania S.R.L.	206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest, Romania	privacy.emea@zimmerbiomet.com

รัสเซีย	Zimmer CIS Ltd.	Usachev st., 29-9, Moscow 119048, Russian Federation	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ซาอุดีอาระเบีย	Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd	7007 King Fahd Branch Road - Ar Rahmanyah Dist. Unit No 101 Riyadh 12341 - 4409 Kingdom of Saudi Arabia	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สิงคโปร์	Zimmer Pte Ltd	401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598	privacy.apac@zimmerbiomet.com
สโลวาเนีย	Zimmer Slovakia s.r.o.	Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovak Republic	privacy.emea@zimmerbiomet.com
แอฟริกาใต้	Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.	Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation Kloof, 1710 Roodepoort, South Africa	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เกาหลีใต้	Zimmer Biomet Korea Ltd.	4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea	Jun.Park@zimmerbiomet.com
สเปน	Zimmer Biomet Spain SLU	Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Spain	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวีเดน	Zimmer Biomet Sweden AB	Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Sweden	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer GmbH	Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer Surgical SA	chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH	Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ไต้หวัน	Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.	7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com

ไทย	Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd.	3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ตุรกี	Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Via Tower İş Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turkey	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	Zimmer Gulf FZ-LLC.	Dubai Science Park (DSP) Towers – South – 8th Floor – Office No. 802S.	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Biomet UK Healthcare Ltd	Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Biomet UK Ltd	Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Zimmer Biomet UK Ltd.	Courtyard, Lancaster Place, Marston Park, Swindon, SN3 4FP, United Kingdom	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Zimmer Trustees Limited	Part Second Floor, Stella, Windmill Hill Business Park, Swindon, SN5 6NX, United Kingdom	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	A&E Advanced Closure Systems, LLC	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	A&E Medical Corp.	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Alto Development Corp.	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Avitus Orthopaedics, Inc.	251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Fair Lawn LLC	20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 07410, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Biomet Inc.	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Biomet Leasing Inc.	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Manufacturing LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Microfixation LLC	1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 32218-2480, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Sports Medicine LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Cayenne Medical, Inc.	16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, AZ 85260, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	CD Diagnostics, Inc.	650 Naamans Road, Suite 100, Claymont, DE 19703, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	CD Laboratories, Inc.	650 Naamans Road, Suite 100, Claymont, DE 19703, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Citra Labs LLC	55 Messino Drive, Braintree, MA 02184-6783, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Embodly, Inc.	3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ETEX Corporation	12th Floor, 675 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Interpore Cross International LLC	181 Technology Drive, Irvine, CA 92618, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Jase Medical, LLC	3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ZB EMEA US UK LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ZB Manufacturing, LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Zimmer Biomet Distribution LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Caribe, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Knee Creations, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Production, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Spine Next, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Surgical, Inc.	200 West Ohio Avenue, Dover, OH 44622, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.	10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 07054, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer US, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com